

TÒA SOẠN
SỐ 02 TRẦN VĂN SẮC
THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
TỈNH SÓC TRĂNG
ĐIỆN THOẠI: 0299.3822499
FAX: P.TKXB: 0299.3828839
P.HCTS: 0299.3622049
www.baosoctrang.org.vn
Email: toasoanbaosoctrang@gmail.com

SÓC TRĂNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG



NĂM THỨ BA MƯƠI HAI
Số 131 (3.734)

THỨ TƯ

30/10/2024

(Ngày 28 tháng Chín năm Giáp Thìn)

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ XIV

Chủ động nghiên cứu,
xây dựng báo cáo
chuyên đề đảm bảo
chất lượng, thời gian



Họp tổ nghiên cứu chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ảnh: TẤN PHÁT

Thẩm tra văn bản trình HĐND
tỉnh Sóc Trăng tại kỳ họp thứ 26



Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: SÓM MAI

Những nẻo đường trên tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp

Kỳ 1: Về xứ tràm Lòng Hùng

> Trang 4



Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 26



Các đại biểu tham gia đóng góp, thẩm định văn bản. Ảnh: KIM NGỌC

Ngày 29/10, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp thẩm tra văn bản thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X. Tham dự có đồng chí Lê Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra tờ trình về việc ban hành nghị quyết về giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2025 đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, dự thảo nghị quyết quy định trực tiếp gồm 3 điều: Điều 1, quy định việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2025 đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện; Điều 2, quy định việc giao số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2025 đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện và Điều 3, quy định việc tổ chức thực hiện.

Năm 2025, UBND tỉnh dự kiến giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh là 2.580 người, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã toàn tỉnh là 1.700 người. Như vậy, so với năm 2024, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã toàn tỉnh giảm 41 người, nguyên nhân là do quy mô dân số ở một số đơn vị hành chính cấp xã giảm; việc sáp nhập Phường 1 và Phường 9 thuộc thành phố Sóc Trăng vào ngày 1/9/2024 cũng làm giảm đi 1 phường.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết nêu trên. Ngoài ra, các đại biểu cũng bổ sung thêm một số ý kiến để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan, nhằm giúp nghị quyết được hoàn chỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hiếu đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời nghiên cứu, xem xét kỹ để hoàn chỉnh báo cáo trình trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

KIM NGỌC

Thẩm tra văn bản trình HĐND tỉnh Sóc Trăng tại kỳ họp thứ 26

Chiều ngày 28/10, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Sóc Trăng, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực đề trình tại kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X. Tham dự có đồng chí Lê Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh và lãnh đạo cơ quan có liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2024 - 2025. Đa phần các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết trên nhưng có một số ý kiến đóng góp để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. Trong đó, các đại biểu đề nghị xem xét, làm rõ về cơ sở pháp lý; thời gian áp dụng; mức học phí; số lượng học sinh ở khu vực thành thị, nông thôn; về quyết toán... Ngoài ra, các đại biểu còn quan tâm đóng góp về việc sử dụng từ ngữ, bố cục cho phù hợp.

Sau khi nghe ý kiến giải trình, đóng góp, thảo luận của các đại biểu, đồng chí Lê Văn Hiếu đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét kỹ và thực hiện báo cáo thẩm tra trình Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng.

SỚM MAI

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên

Sáng ngày 29/10, tại UBND tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 9/7/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, khi tiến hành thực hiện quy trình, thủ tục đặt hàng đào tạo theo chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên đối với Trung tâm Đào tạo lái xe, tàu Sóc Trăng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo lái xe ôtô Hưng Thịnh thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gặp khó khăn, vướng mắc chưa thể ban hành quyết định và ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề cho thanh niên đối với 2 trung tâm trên. Do theo quy định thì sau khi có quyết định ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mới được ký hợp đồng, thanh toán kinh phí thực hiện đặt hàng đào tạo nghề cho thanh niên.

Tuy nhiên, đối với thẻ học nghề của thanh niên hoàn



Đại biểu dự cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên.

Ảnh: NGỌC HẢI

thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ tham gia chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có thời hạn chỉ 1 năm kể từ ngày có quyết định xuất ngũ. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của thanh niên, các trung tâm khi tiếp nhận thẻ phải thực hiện đào tạo để đảm bảo thời gian của thẻ. Tính đến ngày 7/10/2024, các trung tâm đã tiếp nhận, tổ chức đào tạo được 907 thẻ học nghề cho thanh niên, với tổng dự toán kinh phí là trên 18,4 tỷ đồng. Đến nay, các trung tâm đã tổ chức thi cấp chứng chỉ cho 540 thanh niên, đạt 59,54%.

Phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thường trực UBND tỉnh chấp nhận và cho phép sở đặt hàng, thanh toán đối với các lớp đào tạo nghề cho

thanh niên hoàn thành trong năm 2024.

Sau khi lắng nghe, tiếp thu các ý kiến xoay quanh để tháo gỡ khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khởi kết luận, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính hoàn thiện báo cáo, tờ trình gửi về Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên, không để tồn đọng, kéo dài. Phần việc này phải xúc tiến nhanh vì từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều nữa. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi cũng chỉ đạo thêm, số lượng còn lại khoảng 200 thẻ thì phải nhận đào tạo, đảm bảo quyền lợi cho thanh niên.

NGỌC HẢI

Chủ động nghiên cứu, xây dựng báo cáo chuyên đề đảm bảo chất lượng, thời gian

Chiều ngày 29/10, tại Tỉnh ủy Sóc Trăng, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp tổ nghiên cứu chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự cuộc họp còn có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy là thành viên tổ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã thông qua kế hoạch của tổ nghiên cứu, đề cương báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể, đề cương báo cáo chuyên đề gồm 2 phần: phần thứ nhất về tình

hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phần thứ 2 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh các vấn đề: thời gian hoàn thành báo cáo chuyên đề; bố cục nội dung báo cáo; cơ quan phụ trách tổng hợp, thực hiện báo cáo; quy định dung lượng, số trang từng nội dung trong báo cáo...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các thành viên trong tổ nghiên cứu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, chủ động nghiên cứu, thực

hiện tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, thời gian hoàn thành báo cáo chuyên đề. Đồng thời trong quá trình xây dựng báo cáo chuyên đề phải bảo đảm các nội dung theo đề cương báo cáo của Tiểu ban Văn kiện, đề cương của tổ nghiên cứu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, cập nhật số liệu trong báo cáo nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, khách quan các nội dung trong báo cáo. Ngoài ra, các thành viên trong tổ cần có sự phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao để kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

TẤN PHÁT

VIETCOMBANK **ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG TẶNG CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG CÁC KHÓA**

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN QUY ĐỊNH

Chiều ngày 28/10, đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chủ trì cuộc họp về việc soạn thảo báo cáo chuyên đề (lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường) phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo với lãnh



Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: KIM NGỌC

đạo tỉnh, sở đã thực hiện xong dự thảo báo cáo của ngành Nông nghiệp theo đề cương và đã gửi

dự thảo này về Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 25/10/2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn bám sát theo đề cương và thực hiện soạn thảo một số nội dung được giao, như: đánh giá kết quả chung, thực hiện nhiệm vụ chung của ngành Nông nghiệp; sản lượng lúa, thủy hải sản, nông thôn mới, tỷ lệ nước sạch ở nông thôn...

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, các nội dung lãnh đạo UBND tỉnh giao sở đã hoàn thành việc soạn thảo. Chỉ riêng nội dung sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên cát biển, sở đang soạn thảo và sẽ gửi về Sở Tư pháp thẩm định.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Nam yêu cầu các đơn vị chưa xây dựng xong báo cáo đối với các nội dung thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách thì cần khẩn trương thực hiện và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư cuối tháng 10 để tổng hợp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường soạn thảo báo cáo chuyên đề sao cho chất lượng để phục vụ tốt việc xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

KIM NGỌC

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vi người nghèo", từ đầu tháng 10 đến nay, Tịnh xá Ngọc Châu Như ở khóm Cà Lăng A Biển, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trao hơn 5.000 phần quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Mỗi phần quà trị giá từ 200.000 - 400.000 đồng.

Sư cô Thích Nữ Như Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu Như cho biết: "Các nhà hảo tâm đều có tinh thần tương thân tương ái, không ngại đường sá xa xôi và đến trao những phần quà hỗ trợ người gặp khó khăn trên địa bàn thị xã. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự sẻ chia, tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống".

Phong trào thi đua "Vi người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã đi vào chiều sâu, tạo động lực cho người nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Vĩnh Châu vươn lên trong cuộc sống. Theo đồng chí Phan Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu, để giúp người dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ban vận động "Quý Vi người nghèo" các cấp trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu tổ chức triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ "Vi người nghèo". Trong đó, có vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã trên tinh thần tự nguyện ủng hộ "Quý Vi người nghèo" và thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Trong 10 tháng của năm 2024, "Quý Vi người nghèo" các cấp trên địa bàn thị xã đã vận động được hơn 7,3 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh chuyển về hơn 5,3 tỷ đồng, cấp thị xã gần

Chung tay, góp sức vì người nghèo

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Sóc Trăng thường xuyên có nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an cư lạc nghiệp. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều hộ, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

1,6 tỷ đồng; cấp xã, phường hơn 447 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này và nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã đã xây dựng được 48 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động an sinh xã hội khác được thực hiện như: trợ giúp học bổng cho học sinh, hỗ trợ thăm khám, chữa bệnh và tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn...

Là một trong những hộ vừa



Sư cô Thích Nữ Như Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu Như cùng nhà hảo tâm trao quà cho người nghèo, bệnh tật ở thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: HẢI HÀ

được hỗ trợ nhà ở, bà Nguyễn Thị Luyến ở phường Khánh Hòa đã có "mái ấm" kiên cố sau trận hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của gia đình cách đây khoảng 5 tháng. Bà Luyến chia sẻ: "Nếu không được hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng, không có sự giúp đỡ của Mặt trận các cấp thì gia đình tôi khó có thể xây được căn nhà tương 40m² như hiện nay. Có chỗ ở ổn định là động lực quan trọng để gia đình tôi tích cực lao động, vươn lên thoát nghèo".

Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững, Mặt trận Tổ quốc các

cấp trên địa bàn tỉnh còn xuất Quỹ "Vi người nghèo" để hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo chí thú làm ăn, thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững. Với sự giám sát, hướng dẫn của đoàn thể các cấp, các hộ gia đình đã đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế gia đình để tăng gia, sản xuất.

Ông Trần Văn Thắng ở khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu cho biết: "Năm 2023, gia đình tôi được hỗ trợ 3 con dê. Để việc chăn nuôi hiệu quả cao, tôi cũng được tham gia tập huấn về chăn nuôi. Đến nay, đàn dê đã được nhân rộng, tôi thấy an tâm về kinh tế gia đình và sẽ cố gắng duy trì mô hình này để vươn lên khá giả hơn".

Đồng chí Phan Văn Tuấn cho biết thêm, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu sẽ tập trung thực hiện công tác rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở để có phương án vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Đặc

biệt, với phương châm "Không để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn nào mà không được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ", Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cũng sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tháng cao điểm "Vi người nghèo" từ ngày 17/10 - 18/11/2024.

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vi người nghèo" năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 nhằm tập trung tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ "Vi người nghèo" các cấp, tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, "tương thân tương ái" và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua "Vi người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Toàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều hộ nghèo đang sống trong điều kiện khó khăn, rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng và toàn xã hội. Tháng cao điểm Vi người nghèo năm nay đang được tổ chức ở khắp nơi trong tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Với cách làm sáng tạo, hiệu quả, ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã và đang huy động được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo.

HẢI HÀ



Bà Nguyễn Thị Luyến ở phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) phấn khởi vì được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: HẢI HÀ

Những nẻo đường trên tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp

Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp đi xuyên qua 4 tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, tổng chiều dài hơn 100km. Đoạn trên địa bàn Sóc Trăng đi qua huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm hơn 30km. Tuyến quốc lộ này nằm trên bờ kênh Quản lộ Phụng Hiệp, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, nối dài từ vùng sông nước Cà Mau qua Ngã Năm, Ngã Bảy, Trà Ôn, Mỹ Tho đến Thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa. Nó giúp phá thế độc đạo của Quốc lộ 1, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

KỶ 1: VỀ XỨ TRÀM LONG HÙNG

Từ Phụng Hiệp, Hậu Giang đến huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng đi qua địa bàn xã Long Hùng và xã Hưng Phú dù chỉ một đoạn khá khiêm tốn, nhưng vùng đất này vốn nổi tiếng trũng phèn, với cây tràm chủ lực. Trước đây, nơi đây chỉ có đường lộ nông thôn, nắng bụi, mưa sinh lầy lội với vô số cầu khỉ vắt lẻo bắc qua các con kênh rạch như mạng nhện, làm thót tim bao người đi qua. Ngày nay, nhờ có cung đường này mà xứ tràm ngày nào đã thay da đổi thịt từng ngày. Những căn nhà khang trang, quán xá "mọc lên như nấm". Xe cộ tấp nập qua lại ngày đêm, góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong chuyến hành trình khám phá tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp vào hạ tuần tháng 10, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là vùng đất Long Hùng anh hùng của huyện Mỹ Tú. Nơi đây có một địa danh mà người dân địa phương quen gọi là Búng Tàu. Địa phương này là nơi giao nhau của ba con sông hợp thành, thuộc thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và xã Long Hùng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Kinh tế của vùng đất này chủ yếu dựa vào nông nghiệp với các loại cây trồng: tràm, lúa, mía, cây ăn trái...

Đi dọc tuyến lộ này dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nông dân chất phác đang vô chân mía, cấy tía tràm non, chăm sóc ruộng dưa (khóm), vườn cây... Và có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ



Mô hình trồng dưa mang lại hiệu quả cho người nông dân tại xã Long Hùng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Ảnh: HOÀNG PHÚC

mộng với màu xanh man mác, màu hy vọng ở tương lai của ruộng mía, của rừng tràm cùng nhiều sản vật địa phương khác.

Từ xa xưa, cây mía, cây tràm đã có tiếng trong vùng. Trải qua bao thế hệ, sự thăng trầm của lịch sử, những liếp mía, rừng tràm ngày nào giờ vẫn mượt mà màu xanh của lá. Từ khi có quốc lộ này đi ngang qua, nhiều hộ dân đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tốt hơn.

Anh Trần Văn Hùng ở xã Long Hùng thông tin: "Từ năm 2020, tôi chuyển đổi hơn 1,5ha đất để trồng dưa, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn cây mía, cây ăn trái. Tôi và người dân ở đây được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú, UBND xã Long Hùng hỗ trợ, tạo điều kiện liên kết với doanh nghiệp cung ứng giống, hỗ trợ kỹ thuật, thu mua khi thu hoạch dưa, tạo đầu ra ổn định cho vườn dưa của người dân ở đây. Bà con thật sự phấn khởi".

Đi trên con đường xưa, tôi

bỗng nhớ tới chuyến ghé thăm bất ngờ vào lung Béc Trang cùng anh bạn đồng nghiệp từ nhiều năm về trước. Chuyến đi lần đó, chúng tôi ngồi trên chiếc vỏ lãi thuê được của người dân. Nhìn xung quanh, chúng tôi chỉ thấy sự vắng lặng, hoang vu của một vùng bưng trũng. Nếu không "bận tâm" chuyển về Búng Tàu thì có lẽ ghé vào lung Béc Trang là điểm dừng chân đầu tiên hôm nay của tôi.

Đồng chí Trần Bé Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Long Hùng cho biết: "Xã Long Hùng có lợi thế với các trục giao thông phát triển, tạo lợi thế cho xã, đặc biệt là Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp tạo thông thoáng cho vận chuyển hàng hóa, lưu thông đi lại của người dân, đời sống người dân có nhiều bước phát triển. Khi Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp đi qua địa bàn, người dân hưởng lợi từ việc mở các cơ sở mua bán, các quán phục vụ ăn uống rất sung túc; tạo điều kiện để các mặt hàng nông sản của địa phương được tiếp cận với thị trường tốt hơn. Thời gian



Xã Long Hùng, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đang từng ngày thay da đổi thịt. Ảnh: HOÀNG PHÚC

qua, lợi nhuận từ trồng lúa rất cao, bình quân khoảng gần 50 triệu đồng/ha/vụ. Bên cạnh đó, xã có mô hình liên kết với Công ty Werstfood trồng dưa với lợi nhuận 170 - 180 triệu đồng/ha/vụ, trồng đu đủ Nhật lợi nhuận khoảng 290 triệu đồng/ha.

Có dịp ghé vào một quán cà phê trên tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp có bán các sản vật địa phương: ốc bươu, ốc lác, chuột đồng, cam, quýt... chúng tôi được anh chủ quán thông tin, trồng tràm hay trồng mía cũng na ná như trồng cây lúa; có năm trúng mùa, trúng giá, cũng có năm giá cả bấp bênh. Theo anh Nguyễn Văn Đăng ở xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, từ khi có tuyến Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp, nhiều người dân ở đây đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Nhiều người có thêm nguồn thu nhập nhờ việc kinh doanh, mua bán dọc tuyến đường. Bà con nơi đây bắt đầu trồng nhiều loại cây trồng khác cho thu nhập tốt hơn chứ không trồng cây tràm nhiều như ngày xưa nữa. Hồi trước chỉ có cây mía, cây tràm nhưng cả chục năm nay đã có nhiều vườn cây ăn trái khác mang nhiều lợi nhuận cho bà con nơi đây.

Anh chủ quán chỉ tay về hướng mấy thúng ốc, lồng chuột, bàn cam, quýt cười nói: "Coi đơn giản vậy đó, chỉ bán lại rai thôi nhưng dư tiền ăn hàng ngày, thu nhập gấp mấy lần bán cà phê, có ngày "trúng mảnh" cũng

kiếm được vài trăm ngàn đồng là chuyện bình thường..."

Từ già anh chủ quán vui tính, tôi chạy xe dọc cung đường quản lộ như để tận mắt thẩm định những mảnh vườn cây ăn trái nhanh chóng bén rễ trên vùng đất trũng phèn này. Nhìn những ruộng dưa, ruộng đu đủ với màu lá xanh đậm từ phù sa của thiên nhiên khiến tôi cứ băn khoăn, vì sao loài cây này lại phù hợp với vùng được mệnh danh là rốn phèn đến vậy.

Để tìm được nhà anh bạn "nổi khổ", tôi phải chạy tới, chạy lui và mấy lần hỏi thăm mới ghé được căn nhà mái ngói khang trang, rộng rãi, nổi bật. Bữa tiệc nhỏ cùng mấy anh hàng xóm với những món ăn toàn "cây nhà lá vườn": Ốc luộc chấm cơm mè, chuột khìa, rắn bồng sùng xào bồng sùng (món ăn này thật lạ nhưng lại rất ngon).

Tàn tiệc, trời cũng đã quá xế chiều, tôi cảm thấy tiếc nuối khi không "đột kích" một lần nữa vào lung Béc Trang thăm mấy ông bạn già trong đó. Không biết những mảnh vườn trồng sen, những mảnh vườn trồng cây tràm giờ phát triển đến đâu. Rồi tôi chợt nhớ lời của anh bạn nhậu khi nãy: "Xứ mình bây giờ kiếm một căn nhà lá "làm thuốc" cũng không có, nhà tường tràm phần trăm, còn xe mắc tiền cũng không phải là chuyện hiếm".

NHÓM TÁC GIẢ
(Còn tiếp)

Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức đóng điện phân pha dây dẫn đường dây 110kV 2 mạch Sóc Trăng 2 - Sóc Trăng

Tại Trạm biến áp 110kV Sóc Trăng, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đã tổ chức Lễ đóng điện công



Ông Lê Văn Trang - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC (thứ 5 từ trái sang) chủ trì lễ đóng điện. Ảnh: PHƯƠNG ANH

trình phân pha đường dây 110kV 2 mạch Sóc Trăng 2 - Sóc Trăng từ AC240 thành 2xAC240, dự án xây dựng xuất tuyến trung áp đồng bộ với Trạm biến áp 110kV Sóc Trăng do PC Sóc Trăng quản lý.

Chủ trì lễ đóng điện có ông Lê Văn Trang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Nam và ông Võ Văn Tư - Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng đại diện đơn vị tiếp nhận và quản lý vận hành; trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc PC Sóc Trăng và đại diện nhà thầu tham gia thi công dự án.

Theo đó, dự án được khởi công xây dựng từ ngày 27/2/2024 và hoàn thành đóng điện ngày 27/10/2024, với quy mô chính là thay dây dẫn ACSR240/32 hiện hữu bằng dây phân pha 2 x LL-ACSR/AS320/27 đường dây 175 Sóc Trăng 2-172 Sóc Trăng với chiều dài 2,1km; thay

dây chống sét hiện hữu và sử dụng loại dây TK50 bằng dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW50; thay chuỗi cách điện hiện hữu bằng chuỗi cách điện polymer, néo kép và đỡ kép.

Việc đóng điện vận hành công trình "Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 2 mạch Sóc Trăng 2 - Sóc Trăng từ AC240 thành 2xAC240" giúp tăng cường khả năng truyền tải lưới điện khu vực tỉnh Sóc Trăng, tạo mạch vòng liên kết lưới điện với các khu vực lân cận gồm: Hậu Giang, Cần Thơ và Bạc Liêu. Dự án nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện; giảm thiểu tổn thất điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Từ đó góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Sóc Trăng.

PHƯƠNG ANH

Đưa kỹ năng số đến người dân

Thực hiện chuyển đổi số, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã đẩy mạnh công tác này từ cơ sở, tích cực đưa kỹ năng số đến gần với người dân. Từ đó từng bước đổi mới tư duy, giúp người dân ứng dụng công nghệ số vào đời sống hằng ngày.

Thời gian qua, huyện Trần Đề đã tích cực đưa kỹ năng số đến gần với người dân. Công cuộc chuyển đổi số đang được thực hiện từng bước, từ việc thay đổi tư duy nhận thức đến kỹ năng ứng dụng công nghệ của người dân và hướng tới xây dựng thành công 3 trụ cột chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và hạ tầng số.

Nhận thấy kiến thức về công nghệ thông tin của người dân còn chưa đồng đều, khi bắt tay thực hiện chuyển đổi số, huyện Trần Đề đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cho người dân trên hệ thống truyền thanh; tuyên truyền trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, các nhóm Zalo triển khai nhiệm vụ cũng duy trì hoạt động hiệu quả. Đặc biệt là phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, thị trấn để trực tiếp hướng dẫn, từng bước hình thành kỹ năng và thói quen ứng dụng số cho người dân như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng...

Nhờ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện, chuyển đổi số đã và đang từng bước đi vào đời sống của người dân, đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Đến nay, dữ liệu

của huyện tiếp tục được kết nối tích hợp từ dữ liệu của tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng tập trung, phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Trên địa bàn huyện hiện có 652 doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hợp đồng điện tử và nộp thuế điện tử. Tính đến tháng 9/2024 đạt tỷ lệ 40,7% trên tổng số khách hàng quản lý thanh toán tiền điện qua ngân hàng, ví điện tử cá nhân, Mobile Money... thanh toán tiền nước trực tuyến cho khoảng 69.000 lượt người dân... Nhiều mô hình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cũng được nông dân tiếp cận và sử dụng thành thạo.

Việc thay đổi thói quen trong sử dụng công nghệ bước đầu còn gặp nhiều trở ngại nhưng đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Thông qua sự hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình của thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, nhiều nông dân đã chủ động hơn trong sản xuất thông qua các thông tin từ bản tin thời tiết nông vụ được cập nhật hằng ngày, hằng tuần trên nền tảng mạng Zalo.

Ông Sơn Hương ở ấp Chắc Tung, xã Tài Văn chia sẻ: "Nông dân chúng tôi lao động chân tay là chủ yếu nên không rành

máy móc, công nghệ. Giờ được các thành viên tổ công nghệ số hướng dẫn sử dụng hiệu quả các thông tin về nông nghiệp. Từ đó tôi nắm được thông tin về thời tiết, các loại sâu bệnh trên cây trồng để canh tác hiệu quả hơn".

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trần Đề cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 cùng với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trần Đề về việc thực hiện nghị quyết này. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, hướng tới xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phối hợp với ban chỉ đạo chuyển đổi số các xã, thị trấn tăng cường hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm đưa chuyển đổi số đến nhiều đối tượng khác nhau, góp phần hoàn thành chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Nhờ sự tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ cập kỹ năng, huyện Trần Đề đã có nhiều đổi thay tích cực trong việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

HẢI HÀ



Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Ảnh: HẢI HÀ

Xã Tài Văn phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2024



Tuyến đường NTM kiểu mẫu ấp Trà Đốt, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Qua hơn 14 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) đã cơ bản thực hiện đạt các tiêu chí, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, diện mạo vùng quê ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.

Bắt tay vào xây dựng NTM, xã Tài Văn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từ đó tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân. Tại tuyến đường NTM kiểu mẫu ấp Trà Đốt, vào các ngày cuối tuần, đông đảo cán bộ, người dân ra quân làm cỏ, vệ sinh, trồng hoa. Ngoài tuyến đường này, tất cả các ấp cũng đăng ký thực hiện 1 tuyến đường NTM kiểu mẫu, từ đó đã làm thay đổi tích cực diện mạo nông thôn.

Ông Lâm Hùng ở ấp Trà Đốt, xã Tài Văn chia sẻ: "Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp, người dân qua lại rất khó khăn. Khi xây dựng NTM, Nhà nước đầu tư mở rộng đường ra 3m và người dân trong ấp tham gia trồng hoa, vệ sinh, làm cho tuyến đường này ngày càng sạch đẹp".

Trong những năm qua, xã Tài Văn đã huy động, lồng ghép tất cả các nguồn lực, cùng với sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn và các thiết chế văn hóa, giáo dục. Qua hơn 14 năm, xã đã huy động trên 128 tỷ đồng để xây dựng NTM. Nhiều công trình phúc lợi xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Anh Lâm Văn Đăng, ấp Trà Đốt, xã Tài Văn phấn khởi cho biết: "Khi xây dựng NTM, ấp được đầu tư các hạng mục công trình, lộ đê được mở rộng thông thoáng cho người dân thuận tiện mua bán, xe cộ đi lại dễ dàng. Nhà nước cũng hỗ trợ vốn để người dân chăn nuôi bò và hỗ trợ nhà ở. Qua đó, đời sống người dân trong ấp ngày càng được nâng lên; nhà cửa được sửa chữa, xây mới, không còn nhà lá như trước nữa".

Xã Tài Văn còn tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án, vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã, đến nay, xã Tài Văn đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và đang hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Đồng chí Thạch Quốc Thái - Chủ tịch UBND xã Tài Văn cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào năm 2024, hằng năm, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Tranh thủ các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất; hỗ trợ xây nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn bức xúc về nhà ở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng NTM; phát động các ấp đăng ký thực hiện tuyến đường NTM kiểu mẫu. Qua hơn 14 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã ngày càng khởi sắc; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; thu nhập bình quân ước đạt hơn 59 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%".

VĂN SÔNG

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho

Truyền thống của người Việt Nam ta từ xưa đến nay luôn coi trọng người cao tuổi (NCT), bởi NCT là “vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam”. Ngày nay, phát huy truyền thống đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, động viên, chăm sóc NCT, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Sóc Trăng hiện có hơn 177 ngàn NCT (chiếm trên 13% dân số), trong đó, có trên 147 ngàn hội viên NCT (chiếm trên 83% tổng số NCT). Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện để NCT phát huy vai trò của mình. Qua đó, tỉnh thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách đối với NCT như: chúc thọ, mừng thọ; trợ cấp xã hội thường xuyên cho hơn 30 ngàn NCT, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng trăm NCT tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Hằng năm, NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần; 100% NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe theo quy định; có hơn 98% NCT có thẻ bảo hiểm y tế; toàn tỉnh có hơn 470 câu lạc bộ NCT, với hơn 13.000 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, từ đó góp phần giúp NCT sống vui, sống khỏe.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có hơn 9.100 NCT còn sức khỏe tham gia hoạt động trong tổ chức đảng, HĐND và đoàn thể các cấp; 946



NCT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục cống hiến trên tinh thần “Tuổi cao - chí càng cao”. Ảnh: XUÂN HƯƠNG

NCT tham gia tổ hòa giải; 1.138 NCT tham gia tổ an ninh nhân dân và 557 NCT tham gia thanh tra nhân dân, qua đó góp phần phát huy vai trò của NCT ở địa phương.

Ngoài ra, ban đại diện hội NCT các cấp cũng có nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả cao; làm nòng cốt trong công tác chăm sóc, phát huy vai

trò của NCT như: phát động, duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”; phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”...

Thực hiện Quyết định số 544/



Ông Mai Văn Nhân - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Lễ phát động “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2024.

QĐ-TTg, ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”, năm nay, với chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Với mong muốn tất cả NCT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đều được chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần. Ngay sau khi Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” do UBND tỉnh tổ chức là nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hội thao diễn ra sôi nổi cho đông đảo NCT tham gia.

Song song với hoạt động ở cấp

tỉnh, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cũng chỉ đạo các hội cơ sở tăng cường vận động thăm hỏi, hỗ trợ NCT; các chi hội, tổ hội thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động như: dưỡng sinh, cầu lông, bi sắt, bóng chuyền hơi, cờ tướng, xe đạp, đi bộ, đờn ca tài tử... của NCT tại ấp, khóm. Ông Lê Thanh Liêm - Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Cù Lao Dung cho biết: “Chúng tôi thực hiện rất nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí, chúng tôi tăng cường vận động kinh phí, quà hỗ trợ NCT. Qua đó, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh hỗ trợ 9 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng; Ban Đại diện Hội NCT huyện Cù

Các đội ghe ngo trên địa bàn huyện Long Phú sẵn sàng cho giải đua

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh Sóc Trăng, tại huyện Long Phú, trong những ngày qua, không khí tập luyện của các đội ghe ngo cũng thật rộn ràng, vừa chuẩn bị cho Giải đua ghe ngo của huyện vừa tiến tới Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI (gọi tắt là Lễ hội) và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I năm 2024.

Chúng tôi có mặt tại sân chùa Kom Pong Mean Chey Túc Prây, thị trấn Long Phú tầm khoảng 4 giờ chiều, không khí chuẩn bị cho cuộc tập luyện rất nhộn nhịp. Có rất nhiều người hâm mộ đến ủng hộ tinh thần, phục vụ nước uống cho anh em vận động viên (VĐV).

Là một trong những VĐV kỳ cựu tham gia vào đội ghe ngo chùa Túc Prây, anh Trần Thanh Vũ chia sẻ: “Đã hơn 10 năm nay, cứ đến mùa hội đua, dù thế nào, tôi cũng tranh thủ thời gian đến đây tập luyện cùng với anh em trong

đội. Vì đây là môn thể thao truyền thống mà tôi yêu thích nhất. Được đi tập luyện và thi đấu từ giải huyện đến tỉnh, tôi cảm thấy rất vui”.

Đội ghe ngo chùa Túc Prây không hề xa lạ với làng ghe ngo tỉnh nhà, bởi vẫn đều đặn xuất hiện trên đường đua từ nhiều năm qua, nhưng khá lạng lã, vì ít khi đội vào sâu ở các giải đua. Năm 2012, ghe ngo chùa Túc Prây lại đến với Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo tỉnh, nhưng với chiếc ghe đóng mới cùng một lực lượng được tập luyện bài bản,



Các đội ghe ngo trong huyện Long Phú (Sóc Trăng) sẽ hẹn gặp nhau so tài đầy hấp dẫn trên đường đua tại đoạn sông từ ấp Cái Quan (xã Tân Thạnh) về ấp Tân Qui A (xã Tân Hưng) vào ngày 1/11/2024! Ảnh: THẠCH PÍCH

quyết tâm hơn. Kết quả đội ghe ngo của chùa đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi lần lượt vượt qua tất cả đối thủ để đoạt ngôi vô địch. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thành tích ấy không thể giữ được, với nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính từ thất bại đó, mà giải đua năm nay,

các VĐV của đội ghe ngo chùa Túc Prây tập luyện càng quyết tâm hơn.

Anh Sơn Đồng Tháp, người thổi còi cho đội ghe ngo chùa Túc Prây bày tỏ: “Trước hết, chúng tôi tập trung cho một giải đua truyền thống của huyện Long Phú. Trong số gần 100 VĐV tập mỗi ngày,

chúng tôi sẽ tiếp tục tuyển chọn những VĐV khỏe mạnh, có kinh nghiệm để tham dự hội đua khu vực sắp tới”.

Ông Kim Hal - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ghe ngo chùa Túc Prây cho biết: “So với mấy năm trước, năm nay tinh thần anh em VĐV đến tập luyện vào mỗi buổi chiều đông

người cao tuổi



Giải phát động "Tháng hành động vì NCT"

tôi cùng các anh em tập luyện ca hát rất hăng say. Chúng tôi mang đến hội thi các tiết mục tân nhạc, cổ nhạc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương... Theo tôi, đây là sân chơi rất vui, bổ ích, giúp anh em cao tuổi chúng tôi luôn phấn khởi để sống vui, sống khỏe".

Để thể hiện sự quan tâm đối với NCT, đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp chăm lo sức khỏe, vật chất và tinh thần cho NCT; động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Thực hiện hiệu quả việc huy động nguồn lực tại chỗ; lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích các hoạt động tự nguyện, nhân đạo chăm sóc NCT khuyết tật, cô đơn không nơi nương tựa, nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT.

Với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" là thời điểm để mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội nhìn lại những đóng góp của NCT; đồng thời dành nhiều hơn nữa sự quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

XUÂN HƯƠNG

huyện nhà

đủ hơn, quyết tâm cao. Bởi nhà chùa đã kêu thợ sửa chữa, vẽ hoa văn lại chiếc ghe ngo. Sau một thời gian tập luyện thể lực trên giàn, đến ngày 27/10, nhà chùa tổ chức hạ thủy chiếc ghe ngo mới sửa chữa, sau đó cho các VĐV tiếp tục tập luyện, thử tốc độ ghe ngo. Kỳ vọng, giải đua huyện Long Phú sắp tới đạt kết quả cao nhất".

Cùng với công tác chuẩn bị tập luyện cho Giải đua của huyện Long Phú, cũng như Lễ hội sắp tới, đội ghe ngo chùa Bàng Kro Chắp Thmây, xã Tân Hưng cũng ráo riết tập luyện thể lực từ trên giàn đến tập trên ghe ngo để thử tốc độ.

Anh Thạch Tuấn Tài - VĐV đội ghe ngo chùa Bàng Kro Chắp Thmây chia sẻ: "Dù tập luyện trên chiếc ghe ngo cũ, nhưng đồng đội chúng tôi vẫn nêu cao quyết tâm và tinh thần sẵn sàng đến với Giải đua ghe ngo truyền thống của huyện. Đây là một giải đua "thử lửa" để các đội ghe ngo trong huyện có dịp tranh tài với nhau, tạo không khí vui tươi trước thêm

Lễ hội khu vực".

Theo đồng chí Lê Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Giải Đua ghe Ngo truyền thống huyện Long Phú lần thứ 18 năm 2024, đua ghe ngo là một môn thể thao đặc trưng của dân tộc nên luôn được huyện quan tâm tổ chức hằng năm. Giải đua huyện năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1/11, trên đoạn sông từ ấp Cái Quanh (xã Tân Thạnh) về ấp Tân Qui A (xã Tân Hưng), với sự tham gia của 4 đội ghe ngo trong huyện. Việc tổ chức giải đua cấp huyện nhằm tạo điều kiện cho các đội ghe ngo có dịp thi đấu với nhau để kiểm tra phương tiện, kỹ thuật, chiến thuật trong quá trình tập luyện và chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng lần thứ I năm 2024 đạt kết quả tốt hơn. Qua đó, nhằm phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem, cổ vũ.

THẠCH PÍCH

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ các cấp



Sóc Trăng phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: QUANG BÌNH

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, tiến tới hoàn thành mục tiêu giải ngân từ 95% trở lên kế hoạch vốn đầu tư công và tạo khí thế thi đua, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh Sóc Trăng đã phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đợt thi đua này là dịp để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân liên quan trong tổ chức thực hiện thi công các công trình, hạng mục công trình nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp (gọi tắt các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát), đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thi công các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao trong năm.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp của dự án và quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. Việc triển khai các nội dung thi đua phải đúng quy định, đảm bảo tính thiết thực, bám sát nội dung chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, lãnh đạo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo sát sao, đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp địa phương, vùng dự án đồng tình, ủng hộ. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. Thời gian thi đua từ ngày 1/10/2024 đến 31/12/2025; tổ chức sơ kết vào tháng 12/2024; tổng kết vào cuối năm 2025.

Theo đó, Dự án thành phần 4 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 phần đầu đến ngày 31/12/2024 đạt sản lượng trung bình 250 tỷ đồng/gói thầu, giải ngân tối thiểu 95% vốn ngân sách Trung ương giao năm 2024. Phần

đầu đến tháng 12/2025 đạt sản lượng trung bình 1.000 tỷ đồng/gói thầu, giải ngân tối thiểu 95% vốn ngân sách Trung ương giao năm 2025. Đối với Dự án Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến ngày 31/12/2024 đảm bảo cơ bản hoàn thành để thông xe kỹ thuật toàn tuyến, đạt sản lượng trung bình 1.230/1.440 tỷ đồng/dự án, giải ngân tối thiểu 95% theo kế hoạch vốn giao năm 2024. Phấn đấu đến tháng 6/2025 đảm bảo thông xe kỹ thuật và hoàn thành dự án, bảo đảm chất lượng kỹ thuật - mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành.

Để thi đua hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên thì doanh nghiệp khẩn trương tập kết nhân sự, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa máy móc, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, liên tục; "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão"; "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm"; "đã cam kết phải thực hiện, đã hứa phải làm". Song song đó, chủ đầu tư, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại công trường. Tập trung vào những nhiệm vụ khó, trọng tâm và xác định rõ việc hoàn thành dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển hạ tầng giao thông đường bộ.

Hình thức khen thưởng là bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đợt 1 sẽ khen thưởng sơ kết tối đa 35 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sau khi kết thúc niên hạn giải ngân vốn đầu tư công và đánh giá tổng kết, năm 2024; đợt 2 sẽ khen thưởng tổng kết tối đa 35 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào cuối năm 2025. Căn cứ kết quả trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

QUANG BÌNH

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên

Những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Sóc Trăng luôn nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Từ đó, đoàn thanh niên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong ĐVTN về ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm.



Cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu chuyện đẹp đã góp phần giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, có hoài bão.

Ảnh: TẤN PHÁT

Hiện nay, lực lượng ĐVTN trên địa bàn tỉnh khá đông đảo với trên 35.500 đoàn viên, trên 260.000 thanh niên. Để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động với nội dung, phương thức đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, các cấp bộ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn nhằm tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp bộ đoàn đã tổ chức tuyên truyền được trên 12.000 cuộc cho trên 660.000 lượt ĐVTN và học sinh. Đồng thời, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi như: triển khai đến ĐVTN Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" giai đoạn 2023 - 2030 với 4 quy tắc ứng xử nòng cốt: tuân thủ, lành mạnh, an toàn, trách nhiệm; tổ chức các diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, xây dựng tình bạn

đẹp - nói không với bạo lực học đường... Đặc biệt, Cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội tiếp tục triển khai được cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tích cực với trên 3.500 tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội trong 9 tháng năm 2024.

Theo đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh đoàn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, thể hiện tinh tiên phong, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt - mỗi tuần một câu

chuyện đẹp. Thực tế cho thấy, cuộc vận động đã phát huy được hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên. Cuộc vận động cũng góp phần tạo nên trào lưu, xu hướng đăng

tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐVTN cũng được các cấp bộ đoàn chú trọng thực hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Thanh niên 2020... Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã quan tâm đổi mới phương thức thực hiện, tập trung vào các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, phát huy vai trò của mạng xã hội. Cụ thể, Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện chuyên mục Mỗi tuần 1 điều luật trên trang Facebook Tỉnh đoàn Sóc Trăng, Thành đoàn xây dựng chuyên mục Thanh niên với pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội của đơn vị, đến nay đã triển khai

được 56 kỳ, thu hút trên 1.200 lượt tài khoản xem và tương tác. Đồng thời, một số huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc còn phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến ĐVTN một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu.

Đồng chí Trương Thị Diễm My - Phó Bí thư Huyện đoàn Mỹ Tú cho biết: "Phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền pháp luật được Huyện đoàn Mỹ Tú phối hợp thực hiện từ năm 2023. Trong phiên tòa giả định, ĐVTN, học sinh cùng theo dõi việc xét xử một vụ việc tái hiện dựa trên những vụ án có thật. Thông qua phiên tòa giả định giúp ĐVTN, học sinh dễ tiếp thu các nội dung, kiến thức liên quan đến pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, định hướng hành vi, thay đổi nếp sống và ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật trong ĐVTN, học sinh".

Trong bối cảnh hiện nay, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức thượng tôn pháp luật cho ĐVTN càng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Do đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền thích hợp để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng thông qua các website, trang mạng xã hội của các cấp bộ đoàn.

TẤN PHÁT



Các cấp bộ đoàn quan tâm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong ĐVTN. Ảnh: TẤN PHÁT

Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng:

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đối thoại và ký cam kết liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu

Sáng ngày 29/10, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đối thoại và ký cam kết liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Duy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đặng Thành Sơn - Giám đốc Sở Công Thương; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh liên quan cùng 200 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ các sở, ngành tỉnh đã phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu. Trong đó tập trung phân tích những nội dung chính về đo lường, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

thuật và chất lượng đối với xăng dầu; quản lý nhà nước và các mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính... Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mua, bán xăng dầu.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những nội dung có liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu như: bảng hiệu, phòng cháy, chữa cháy, thuế, đo lường chất lượng, điều chỉnh giá xăng dầu... Những vấn đề thuộc thẩm quyền được các sở, ban ngành trả lời, đồng thời ghi nhận các ý kiến vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Lãnh đạo các sở, ngành cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh

tra, kiểm tra, giám sát để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đồng chí Bùi Minh Châu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hiện Sóc Trăng có 60 thương nhân cung ứng xăng dầu cho 416 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, bên cạnh những doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu thì vẫn còn doanh nghiệp vi phạm về niêm yết giá, đo lường và chất lượng. Vì vậy, thông qua hội nghị giúp doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh xăng dầu hiểu, nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, giá cả, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

HOÀNG LAN

Huyện Mỹ Tú tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Điền - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp được cấp ủy, chính quyền, các ngành trong huyện triển khai đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng hiệu quả. Đồng thời, huyện cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nông dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ về giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển thủy sản, qua đó đã giúp nông dân ổn định sản xuất.

Trong 9 tháng của năm 2024, toàn huyện đã xuống giống được trên 53.200ha lúa, trong đó, sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 93,89%, một số giống lúa được gieo trồng chủ yếu như: ST, RVT, Đài thơm 8, OM18, OM5451, diện tích có hợp đồng liên kết bao tiêu, tiêu thụ chiếm 16,81% diện tích xuống giống. Đồng thời, tình hình gieo trồng hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày diễn ra ổn định, thích ứng với biến đổi khí hậu, diện tích gieo trồng 5.719ha với chủ lực là các loại cây trồng như: rau ăn lá, bắp, khoai, ớt. Bên cạnh đó, diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện là trên 1.552ha, trong đó có 531ha trồng cây chất lượng cao, chủ yếu với các loại cây trồng như: cam, quýt, bưởi, chanh. Hiện nay, ngành nông nghiệp của huyện đang tập trung rà soát các loại cây ăn trái chủ lực để thực hiện cấp mã số vùng trồng, qua đó đã thực hiện cấp mã số vùng trồng trên cây quýt đường ở xã Hưng Phú với diện tích 29,6ha.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Mỹ Tú đã chú trọng thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng địa phương. Trong đó giảm dần diện tích lúa Xuân - Hè, lúa Thu - Đông sang trồng màu, nuôi cá đăng quang, luân canh 1 vụ sen, 1 vụ lúa, vận động nhân dân cải tạo, nâng chất diện tích cây ăn trái, chuyển đổi đất mía kém hiệu quả sang trồng khóm MD2 có hợp đồng hỗ trợ bao tiêu và liên kết tiêu thụ sản

phẩm ổn định. Thời gian qua, mô hình nuôi cá đăng quang được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú quan tâm nhân rộng tại các xã vùng trũng như: xã Mỹ Tú, xã Hưng Phú, xã Mỹ Phước với khoảng 500ha diện tích thả nuôi. Nuôi cá đăng quang



Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đến tham quan mô hình nuôi hươu sao sinh sản và lấy nhung của hộ dân. Ảnh: TẤN PHÁT

không chỉ là mô hình mang lại thu nhập ổn định cho người dân do chi phí đầu tư thấp, tận dụng được nguồn thức ăn từ môi trường tự nhiên mà còn có lợi ích giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, giảm chi phí phân bón cho mùa vụ lúa tiếp theo, tăng năng suất lúa.

Anh Lê Văn Cường, ấp Mỹ An, xã Mỹ Tú cho biết: "Sau vụ lúa Hè - Thu, tận dụng diện tích đất trồng lúa ngập nước không canh tác, tôi đầu tư mua lưới bao

quanh ruộng, mua thêm 100kg cá giống về thực hiện mô hình nuôi cá đăng quang. Hiện cá đang phát triển tốt nên tôi rất phấn khởi, mô hình này giúp tôi có thêm thu nhập trong thời gian bỏ đồng chờ nước rút để sản xuất lúa vụ Đông - Xuân".

Ông Lê Văn Thương ở ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Tú cũng đã thực hiện mô hình nuôi cá đăng quang trong vài năm qua. Kết thúc vụ lúa Hè - Thu, ông Thương bắt đầu thực hiện bao lưới xung quanh 30



Nuôi cá đăng quang đang được xem là mô hình hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trên địa bàn huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Ảnh: TẤN PHÁT



Những năm qua, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) luôn xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương. Từ đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi từ duy trì sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất bền vững nhằm từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) tập trung phát huy lợi thế của huyện, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Ảnh: TẤN PHÁT

công ruộng ngập nước của gia đình để giữ cá đồng tự nhiên; đồng thời thả thêm các giống cá rô, cá mè để tăng sản lượng. Mô hình nuôi cá đăng quang giúp ông tăng thêm thu nhập trên 40 triệu đồng/vụ.

Song song đó, tình hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện có sự phát triển thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện hiện nay đạt trên 28.500 con, đàn gia cầm đạt trên 697.500 con, huyện hiện có 18 nhà yến, diện tích thả nuôi thủy sản trên 3.800ha. Đồng thời, huyện đã quan tâm xây dựng các mô hình chăn nuôi là lợi thế của vùng như: mô hình nuôi dê, nuôi bò, vịt trời, nuôi ba ba... Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi mới có tiềm năng phát triển, trong đó mô hình nuôi hươu sao sinh sản và lấy nhung cho nhiều triển vọng. Cụ thể, huyện Mỹ Tú có 3 mô hình nuôi hươu sao tại xã Thuận Hưng và xã Phú Mỹ. Hươu sao tương đối phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, đặc biệt là vùng chuyên sản xuất

nông nghiệp như huyện Mỹ Tú, người nuôi có thể tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để làm thức ăn, giảm chi phí chăn nuôi.

Cách đây 2 năm, sau khi tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin, gia đình ông Lâm Khel, ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng đã mạnh dạn đưa giống hươu sao từ tỉnh Tiền Giang về nuôi. Theo ông Khel, hươu sao thích hợp với thổ nhưỡng của địa phương lại có giá trị kinh tế cao thông qua việc bán nhung hươu và bán những con cái. Trong quá trình nuôi ít tốn công chăm sóc, ít tốn chi phí thức ăn, được công ty bao tiêu sản phẩm nên gia đình rất phấn khởi. Hiện đàn hươu sao của gia đình ông phát triển khỏe mạnh, từ 14 con ban đầu đã tăng đàn thêm 2 con.

Với nhiều mô hình, cách làm mang lại hiệu quả cao, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Tú thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để tiếp tục phát huy lợi thế của huyện, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành huyện Mỹ Tú sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp đặc điểm thực tế từng địa bàn, đẩy mạnh các mô hình sản xuất là thế mạnh vùng cao và vùng trũng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng và đăng ký cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi cho sản phẩm chủ lực của huyện, từng bước đưa sản phẩm nông sản lên các trang thương mại điện tử và tập trung triển khai thực hiện Đề án Phát triển bền vững một triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở thị xã Ngã Năm

Thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 7,6% trong tổng số dân toàn thị xã, khoảng trên 6.200 người. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công tác đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, thời gian qua thị xã Ngã Năm đã tăng cường mở các lớp dạy nghề, qua đó mang lại những kết quả tích cực.



Mở lớp đan lát thủ công mỹ nghệ cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng). Ảnh: CHÍ BẢO

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm khảo sát nguyện vọng của người dân, đặc biệt vùng có đồng đồng bào Khmer của thị xã có nhu cầu học nghề và mở các lớp nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp. Trong 9 tháng của năm 2024 đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 33 lớp với 678 học viên, đạt 84,78% kế hoạch. Các nghề được đào tạo tại thị xã gồm: đan lát thủ công mỹ nghệ, may công nghiệp, tin học văn phòng, nuôi thủy sản, thú y... Các lớp nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp được mở ở các xã, phường thuận tiện cho người dân không phải di chuyển xa, người học nghề sơ cấp, dưới 3 tháng được hỗ trợ 100% chi phí học nghề, được hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học nếu ở xa địa điểm học nghề, nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Năm cho biết: "Qua đánh giá các lớp dạy nghề, có từ 95% lao động qua đào tạo có việc làm, chủ yếu tại địa phương, tại hộ gia đình như: đan lát thủ công mỹ nghệ, may công nghiệp..."

Là xã có hơn 30% dân số là đồng bào Khmer, nhờ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm) đã giúp người dân thấy được lợi ích thiết thực và hiệu quả của việc tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó, đã làm thay đổi nhận thức, thúc đẩy người dân tham gia các lớp học nghề ngày càng đông, có cơ hội tiếp cận việc làm và có thu nhập để phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình ông Nguyễn Phước Hữu ở ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới không đất sản xuất. Nhờ ông tham gia lớp học nghề đan lát được tổ chức tại xã nên ông có việc làm, đời sống gia đình ông đã phát triển hơn trước. Đặc biệt, nếu như trước kia gia đình ông làm thuê, làm mướn sống qua

ngày, thu nhập bấp bênh, không đủ chi phí sinh hoạt hằng ngày, thì từ khi tham gia vào nghề đan lát, thu nhập đã ổn định dần. Hiện nay, trừ các khoản chi phí sinh hoạt, gia đình tích lũy được khoảng 200.000 đồng/ngày.

Còn anh Ngô Vũ Hùng cùng ở xã Vĩnh Quới, gia đình có 4 thành viên. Nếu như trước đây sản xuất 3 công đất lúa kém hiệu quả, chi tiêu gia đình khó khăn, thì nay, nhờ chính quyền địa phương mở lớp đào tạo nghề trồng trọt ngắn hạn và chuyển giao kỹ thuật trồng cây măng cầu gai nên gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi sản xuất từ trồng lúa sang trồng cây măng cầu gai. Hiện gia đình có hơn 300 gốc măng cầu đang cho thu hoạch, trung bình mỗi năm đem về lợi nhuận trên 150 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thanh Thúy - Tổ trưởng tổ đan lát của Hợp tác xã MCF xã Mỹ Quới thông tin, từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ hợp tác xã hướng dẫn cho hàng trăm xã viên làm nghề gia công các sản phẩm rổ, giỏ xách, vật dụng gia đình... sử dụng nguyên liệu cỏ năn tượng để làm hàng thủ công mỹ nghệ. Hiện Hợp tác xã MCF tạo việc làm (thu nhập ổn định) cho trên 400 lao động địa phương.

Chị Thúy cho biết: "Tôi hỗ trợ các lớp dạy gia công hàng thủ công mỹ nghệ từ năn tượng, cung cấp nguyên liệu cho xã viên và thu mua lại sản phẩm giao cho Hợp tác xã MCF. 1 tuần tôi gom hàng 1 lần, trung bình mỗi xã viên thu nhập từ 900.000 - 1.000.000 đồng, đủ để trang trải cuộc sống gia đình".

Ông Phạm Văn Thạch ở ấp Mỹ Tây A, xã Mỹ Quới chia sẻ: "Tôi năm nay 72 tuổi, tham gia học lớp gia công hàng thủ công mỹ nghệ bằng nguyên liệu năn tượng khoảng 1 tháng, nay đã làm thành thạo. Tôi nhận nguyên liệu về nhà làm, thu nhập 1 tuần cũng được gần 1 triệu đồng. Công việc rất phù hợp với người lớn tuổi như tôi, không nặng nề, không tốn nhiều sức".

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được cấp ủy, chính quyền thị xã Ngã Năm quan

tâm chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhu cầu thực tiễn. Qua đó đã từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, trong công tác huy động, vận động lao động tham gia các lớp cũng gặp một số khó khăn như: lao động có mặt tại địa phương chủ yếu là phụ nữ, người lớn tuổi (trên 40 tuổi) bận công việc đồng áng, chăm lo gia đình...; số lao động chưa qua đào tạo nghề có mặt tại địa phương không nhiều (lao động trẻ đi làm ăn xa), trong khi đó tỷ lệ qua đào tạo hiện đạt 66% lao động trong độ tuổi; số lao động chưa qua đào tạo hiện sống rải rác, nên việc vận động tập trung để mở lớp cũng cần thời gian, mở lớp phải ghép các ấp, khóm lân cận...

Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Năm Nguyễn Văn Vũ cho biết: "Để nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nghề, thời gian tới, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Năm rà soát, tổng hợp, đánh giá số lượng, nhu cầu học nghề và giải quyết việc làm để tham mưu, phối hợp thực hiện sát nhu cầu thị trường, chuyển dịch kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp có nhu cầu, năng lực và uy tín trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo. Đây được xem là hướng đi căn cơ, bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông nhân rộng các mô hình hiệu quả; qua đó tạo sức lan tỏa thu hút người lao động tham gia học nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định, nâng cao đời sống hộ gia đình".

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ cũng chia sẻ: "Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng và đào tạo nghề cho lao động nói chung gắn với định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thời gian tới, trung tâm đề xuất cấp thẩm quyền xem xét đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học... để đáp ứng nhu cầu tuyển sinh, đào tạo. Trang bị mới trang thiết bị dạy và học, trong đó có thiết bị đào tạo nghề, vì hiện nay hầu hết đã được thanh lý (do đầu tư giai đoạn 2008 - 2010). Bổ sung biên chế giáo viên (kể cả giáo viên dạy văn hóa và dạy nghề), vì không có giáo viên nên phải thỉnh giảng là chủ yếu.

Có thể thấy rõ lợi ích của việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khi người học đã phát huy được kiến thức về lĩnh vực mình được đào tạo để tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chỗ hoặc tự tìm kiếm việc làm. Từ đó đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Ông Phạm Văn Thạch ở ấp Mỹ Tây A, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) năm nay 72 tuổi, nhận nguyên liệu về nhà làm, thu nhập gần 1 triệu đồng/tuần. Ảnh: CHÍ BẢO

Khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024



Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa hè năm 2024. Ảnh: TẤN PHÁT

Sáng ngày 28/10, tại Ban Dân vận Thành ủy Sóc Trăng, Thành đoàn Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sóc Trăng dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2024, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức và chỉ đạo 100% cơ sở đoàn thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, phong trào hành động cách mạng của đoàn, hội, đội, triển khai Luật Thanh niên thông qua mạng xã hội, qua đó tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, đoàn bộ thành phố đã tham gia đóng góp xây dựng 1 nhà tình bạn, 1 nhà khăn quàng đỏ, hỗ trợ, giúp đỡ trên 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trồng trên 5.600 cây xanh. Đồng thời đã thực hiện 5 công trình thanh niên cấp

thành phố và 150 phần việc thanh niên xây dựng đô thị văn minh, cài đặt được trên 10.000 tài khoản định danh điện tử. Ngoài ra, đoàn bộ thành phố đã kết nạp 1.591 đoàn viên mới, tổ chức đợt trao danh sách giới thiệu 176 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện giao ước thi đua, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong học sinh; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh đề nghị trong thời gian tới, đoàn bộ thành phố cần quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tích cực ứng dụng chuyển đổi số, phát huy vai trò của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động tình nguyện của đoàn. Đồng thời chú trọng tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Dịp này, có 6 tập thể, 10 cá nhân nhận bằng khen của Tỉnh đoàn vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

TẤN PHÁT

Phát động mô hình Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng năm học 2024 - 2025

Sáng ngày 28/10, tại Trường Tiểu học Kế Sách 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), Hội đồng Đội tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động mô hình Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng năm học 2024 - 2025. Dự lễ phát động có đồng chí Huỳnh Quốc Quy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kế Sách và đông đảo các em học sinh.

Mô hình Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng nhằm giới thiệu đến các em đội viên, học sinh về những câu chuyện đẹp, ý nghĩa về tình thầy trò, tình bạn, những cuốn sách hay, yêu thích, những tấm gương sáng tại các liên đội, gương sáng trong gia đình, gương người tốt việc tốt... Mô hình được triển khai đến tất cả các liên đội trên địa bàn tỉnh từ tháng 10/2024 đến tháng 5/2025, có thể tổ chức lồng ghép tại tiết sinh hoạt dưới cờ hằng tuần hoặc tại thời gian, địa điểm, chương trình phù hợp tình hình địa phương, đơn vị.

Tại lễ phát động, Hội đồng Đội tỉnh đã trao bằng tượng trưng tặng công



Tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt của Trường Tiểu học Kế Sách 1.

Ảnh: TẤN PHÁT

trình măng non Không gian số Đọc và làm theo Báo Đội cho Hội đồng Đội huyện Kế Sách, hỗ trợ 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt của Trường Tiểu học Kế Sách 1. Đồng thời phát động cuộc thi xây dựng video cảm nhận về sách, chủ đề Quyển sách em yêu năm 2024.

Mô hình này nhằm thực hiện chương trình Giáo dục lý tưởng cách

mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, tạo điều kiện để các cơ sở đội tìm hiểu thêm các mô hình mới, cách làm hay trong triển khai mô hình Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng.

TẤN PHÁT

Tin văn

* Ngày 28/10, tại thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), Đảng ủy thị trấn Phú Lộc đã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2024. Đồng chí Lê Thanh Chúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đến dự hội nghị. Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tháng 10, đề xuất một số nội dung thực hiện trong tháng 11.

* Ngày 28/10, tại Huyện ủy Mỹ Tú, Trung tâm Chính trị huyện Mỹ Tú phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng "Đảng ta thật là vĩ đại" năm 2024 cho 83 cán bộ hội và hội phụ nữ cơ sở. Lớp học diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 28 - 29/10/2024.

* Ngày 28/10, tại Ban Dân vận Huyện ủy Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Tú tổ chức sơ kết phong trào phụ nữ và công tác hội 9 tháng năm 2024. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Ngô Thanh Phong - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Dịp này, Huyện hội khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ủy thác quý II và quý III/2024.

* Ngày 29/10, tại Huyện ủy Long Phú, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú tổ chức Hội nghị định kỳ tháng 10, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Tiến Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua và chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại năm 2024, trong đó thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

* Ngày 29/10, tại Nhà văn hóa thị trấn Long Phú, UBND huyện Long Phú phối hợp tổ chức tái hiện phiên tòa xét xử vụ án và hội nghị thông tin chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Thạch Thị Kế Rin - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Lê Thanh Vũ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

* Trung tâm Chính trị huyện Thạnh Trị tham mưu, phối hợp tốt mở lớp theo kế hoạch, nâng cao chất lượng nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện mở 14 lớp, có gần 1.200 học viên, số lớp đạt 53,8%; số học viên đạt 34,5% so với kế hoạch năm 2024 (trong đó có 1 lớp sơ cấp Lý luận chính trị khóa 22, có 70 học viên).

* Thời gian qua, liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án dân sự - Thanh tra và Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đã lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 9 tháng năm 2024, tòa án giải quyết được 272/367 vụ việc, tăng 159 vụ so với cùng kỳ; viện kiểm sát giải quyết 43/75 tin tố giác tội phạm, kiểm sát điều tra vụ án hình sự được 19/58 vụ, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn tố tụng được 13/17 vụ, kiểm sát xét xử được 23/26 vụ; Chi cục Thi hành án dân sự đã thi hành xong 583/1.052 việc, đạt tỷ lệ 70,75%, về tiền đã thi hành xong 19,4/202,9 tỷ đồng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên toàn huyện xử lý được 70/70 vụ việc.

PV - CTV

Giới chức Australia đánh giá tích cực những tiến triển trong hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Ngày 29/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Hugh Jeffrey tại trụ sở Bộ Quốc phòng Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hugh Jeffrey đánh giá tích cực những tiến triển trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng giữa hai nước kể từ khi nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Australia vào tháng 3 vừa qua; hoan nghênh việc Việt Nam lần đầu tiên cử tàu hải quân tham gia cuộc Diễn tập Kakadu 2024 tại Darwin, thể hiện sự hợp tác và tin cậy chiến lược ngày càng tăng giữa lực lượng quốc phòng hai nước.

Thứ trưởng Hugh Jeffrey đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên ở khu vực, theo đó

cam kết tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, diễn tập chung và đặc biệt là hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; đồng thời tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thứ trưởng Hugh Jeffrey cũng thông báo Australia sẽ cử đoàn tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Chính phủ Australia và cá nhân Thứ trưởng Hugh Jeffrey dành cho Việt Nam cũng như mối quan hệ Việt Nam - Australia; đánh giá cao lực lượng quốc phòng Australia đã tham gia vận chuyển hàng cứu trợ tới Việt Nam giúp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (tên quốc tế là

bão Yagi).

Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác trong 6 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước, trong đó có an ninh - quốc phòng, sẽ ngày càng phát triển, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà hai bên vừa thiết lập; nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại cuộc Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7 diễn ra tháng 3 vừa qua và Đối thoại Chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ 9 diễn ra vào tháng 8 vừa qua.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Thứ trưởng Quốc phòng Hugh Jeffrey cũng trao đổi về một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới, cũng như trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

(Theo TTXVN)

Thái Lan phát triển mô hình cảng biển thân thiện với môi trường

Thái Lan đang nỗ lực áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường và tính bền vững của xã hội trong việc phát triển các dự án cơ sở quan trọng của đất nước. Trong đó, việc phát triển giai đoạn 3 cảng Laem Chabang, cảng nước sâu duy nhất của Thái Lan, là một ví dụ điển hình.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, nằm trong top 20 cảng có lưu lượng hàng hóa lớn nhất thế giới, cảng Laem Chabang thuộc tỉnh Chonburi, miền Đông Thái Lan đang xây mới thêm một cầu tàu hình chữ U rộng 800m và dài 2.000m, nhằm tăng năng lực xử lý container hàng năm của cảng từ 11 triệu TEU lên 18 triệu TEU (đơn vị đo lường sức chứa hàng hóa theo container). Dự án này là một phần quan trọng của Kế hoạch Phát triển Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) và là 1 trong 15 dự án cơ sở hạ tầng được chính quyền Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra ưu tiên.

Tuy nhiên, phát triển chất lượng và hiệu quả cơ sở hạ tầng không phải là mục tiêu duy nhất mà cảng Laem Chabang cam kết. Với trọng tâm là cộng đồng và môi trường xung quanh, cảng đã thuê một nhóm chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp và một bên thứ ba về môi trường bên ngoài để theo dõi và kiểm tra chặt chẽ hoạt động và sáng kiến của dự án Phát triển Giai đoạn 3. Ngoài ra, một ủy ban môi trường gồm các chuyên gia và đại diện từ cộng đồng xung quanh dự án đã được thành lập để giám sát sáng kiến và đảm bảo sáng kiến này có tác động ít nhất đến môi trường. Cảng Laem Chabang cũng hướng đến mục tiêu tăng cường các sáng kiến thân thiện với môi trường bằng cách thiết lập các chương trình nghị sự sinh thái bổ sung, để đảm bảo phát triển bền vững và giảm thiểu mọi vấn đề có thể góp phần gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Theo ông Rutthakorn Khiewpaisal, Giám đốc cảng Laem Chabang, bên cạnh các vấn đề về môi trường, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là một vấn đề khác mà Cảng Laem Chabang lưu tâm, đặc biệt là trong cộng đồng địa phương xung quanh cảng. Chín sáng kiến CSR của cảng Laem Chabang bao gồm: 3 sáng kiến giáo dục, 5 sáng kiến về sức khỏe và an toàn xã hội và 1 sáng kiến môi trường là bảo tồn rừng ngập mặn và bờ biển Laem Chabang.

Cảng Laem Chabang bắt đầu được xây dựng năm 1987 và chính thức đi vào hoạt động năm 1991. Dự án phát triển giai đoạn 3 được coi là một dự án lớn quan trọng đối với cảng Laem Chabang, không chỉ giúp cảng có đủ khả năng tăng năng lực vận tải biển mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh với các cảng khác ở châu Á, bao gồm cả việc thúc đẩy hiệu quả kinh tế chung của Thái Lan.

(Theo TTXVN)

Google bổ sung 15 ngôn ngữ bản địa châu Phi vào nền tảng dịch thuật

Google vừa công bố việc bổ sung 15 ngôn ngữ châu Phi vào nền tảng dịch thuật của mình, kết nối hơn 300 triệu người châu Phi với dịch vụ này. Hiện tại, nền tảng có khả năng dịch hơn 94 ngôn ngữ trên toàn cầu sang 25 ngôn ngữ bản địa châu Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Giám đốc điều hành Google tại khu vực, Alex Okosi cho biết: "Công nghệ này sẽ tạo nên sự khác biệt cho hơn 300 triệu người trên khắp lục địa, cho phép họ tương tác với web qua giọng nói". Ông nhấn mạnh rằng sự bổ sung này sẽ giúp người dân châu Phi dễ dàng truy cập thông tin trực tuyến hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch Google phụ trách châu Âu, Trung Đông và châu Phi, ông Matt Brittin, cho biết quyết định này của Google nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ cho người dân châu Phi, khi số lượng người dùng Internet dự báo sẽ gia



Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

tăng trong tương lai.

Trong số 15 ngôn ngữ châu Phi được đưa vào nền tảng dịch thuật của Google có tiếng Kikuyu, tiếng Somali và tiếng Oromo. Tiếng Kikuyu là ngôn ngữ bản địa phổ biến nhất ở Kenya, với khoảng 8,1 triệu người sử dụng. Tiếng Somali có hơn 27 triệu người sử dụng ở Kenya, Somalia và Ethiopia. Trong khi đó, tiếng Oromo là ngôn ngữ chủ yếu

được sử dụng ở Ethiopia, nhưng cũng có khoảng 500.000 người ở miền Bắc Kenya sử dụng.

Ngoài ra, các ngôn ngữ khác được thêm vào Google Dịch bao gồm tiếng Rundi và tiếng Tingrinya của Burundi, tiếng Amharic của Ethiopia, tiếng Chichewa của Malawi, cũng như tiếng Igbo, tiếng Yoruba và tiếng Pidgin ở Nigeria.

(Theo TTXVN)

38% loài cây trên toàn cầu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng

Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) ngày 28/10 công bố báo cáo cho biết 38% loài cây trên thế giới đang có nguy cơ tuyệt chủng, đe dọa nghiêm trọng tới sự sống trên trái đất. Con số này cao gấp đôi tổng số lượng tất cả các loài chim, động vật có vú, bò sát và lưỡng cư bị đe dọa trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Craig Hilton-Taylor - người đứng đầu Đơn vị Sách đỏ của IUCN, ước tính có khoảng 47.000 loài cây trên toàn cầu, trong đó khoảng 38% đang bị đe dọa tuyệt chủng. Tại Nam Mỹ, nơi sinh trưởng của phần lớn loài cây trên thế giới, có 25% số loài phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, trong khi châu Phi với ít loài cây hơn nhưng lại có tới 45% loài được coi là bị đe dọa.

Các mối đe dọa lớn nhất đối với cây trên thế giới là nạn phá rừng, mất môi trường sống do mở rộng nông nghiệp, cả trồng trọt và chăn thả. Ngoài ra, biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành mối đe dọa lớn hơn, bên cạnh các loài xâm lấn.

Đây là báo cáo đầu tiên của IUCN đánh giá về các loài cây trên toàn cầu, được công bố nhân Hội nghị lần thứ 16 Các bên tham gia Công ước Liên Hợp quốc về đa dạng sinh học (COP16) đang diễn ra tại Colombia (21/10 - 1/11).

Cây cối hiện chiếm hơn 25% số loài trong Sách đỏ của IUCN - danh mục các loài đang bị đe dọa được công nhận trên toàn cầu. IUCN kêu gọi cần phải hành động ngay để kịp thời ngăn chặn sự suy giảm các loài cây trên toàn cầu. IUCN cũng kêu gọi bảo vệ và phục hồi rừng thông qua việc trồng cây, cũng như bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng thông qua các ngân hàng hạt giống và bộ sưu tập trong vườn thực vật.

(Theo TTXVN)